

## **Xây dựng nông thôn mới tươi đẹp, xây dựng ước mơ hạnh phúc của người nông dân**

Huyện Quảng Đức, thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy nằm ở phía Đông Nam của tỉnh và là khu vực tiếp giáp giữa 3 tỉnh gồm: Giang Tô, Triết Giang và An Huy. Từ khi khởi động xây dựng nông thôn mới đến nay, huyện Quảng Đức kiên trì quan điểm phát triển khoa học để chỉ đạo, đổi mới tư duy, nắm bắt cơ hội, thực hiện sáng tạo, lấy con người làm trung tâm, tuân thủ các quy định của tỉnh, phát huy thế mạnh của địa phương, tích cực phát huy tác dụng chủ thể của người nông dân trong việc lập quy hoạch và xây dựng, thực hiện quy hoạch xây dựng các thôn và xử lý môi trường là bước đột phá sáng tạo trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Tới thôn Cửu Long, thôn Hồng Hà, thôn Tiễn Xuyên có thể thấy những ngôi nhà nhỏ nép mình dưới những bụi hoa và cây xanh thấp thoáng hai bên đường. Sân trước của nhà được dùng làm nơi để máy móc, dụng cụ cơ khí nông nghiệp, trong bếp có bếp ga, nước máy, phòng tắm được trang bị bồn cầu vệ sinh, phòng khách có tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, ghế sofa... và những đồ nội thất thông dụng. Trong thôn đã xây dựng quảng trường văn hóa nông thôn, sân bóng rổ, bóng bàn..., về cơ bản không có khác biệt nhiều đối với đời sống của người thành thị.

### **Lập quy hoạch trước, điều chỉnh khoa học sau**

Trong phạm vi xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, huyện ủy và UBND huyện vẫn luôn kiên trì nguyên tắc: Quy hoạch đi trước, thực hiện theo lộ trình và điều chỉnh khoa học. Trong thời kỳ “Kế hoạch 5 năm lần thứ XI”, huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng đối với 93 xã, thôn, hoàn thành xây dựng được 2 xã nông thôn kiểu mẫu, 52 thôn kiểu mẫu. Trong hai năm gần đây, huyện đã hoàn thành quy hoạch thêm được gần 20 thôn. Trong quá trình thực hiện lập quy hoạch, huyện luôn chú trọng tổng hợp khoa học, lấy các hạng mục và tài chính có liên quan trong quy hoạch để tiến hành sắp xếp, đưa ra phương pháp quản lý tổng hợp của các hạng mục này, lấy việc xây dựng một nông thôn tươi đẹp là trọng tâm, huy động tài chính cho việc xây dựng nông thôn mới, đảm bảo xây dựng đến đâu hiệu quả tới đó. Lấy việc ưu tiên làm sạch, đẹp cho nông thôn làm trọng tâm trong việc xây dựng nông thôn mới, cải tạo nhà ở xuống cấp được ưu tiên hơn trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Huyện Quảng Đức đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2016 sẽ hoàn thành hiện đại hóa nông thôn, mang lại quang cảnh nông thôn hài hòa, sạch sẽ, đặc sắc văn hóa địa phương và cuộc sống hạnh phúc cho người nông dân.

### **Chính quyền chỉ đạo, nhân dân thực hiện**

Nguyên tắc thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện Quảng Đức là “Chính quyền chỉ đạo và người dân thực hiện”, cổ vũ người dân tham gia tích cực và nhiệt tình trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Việc chuyển từ “Chính quyền làm, người dân nhìn” thành “Chính quyền chỉ đạo, người dân thực hiện” đã phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông

thôn mới, khuyến khích, chỉ đạo người dân chủ động đóng góp những gì có thể trong việc triển khai xây dựng đường làng, ngõ xóm, làm sạch khuôn viên và mang màu xanh đến cho thôn xóm... những dự án xây dựng mà người dân trực tiếp được hưởng lợi.

Ủy ban huyện kết hợp với thực tế của mỗi địa phương, đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề về công tác xây dựng nông thôn mới, nỗ lực nâng cao trình độ và kỹ năng trong công tác xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo chính quyền xã, thôn, đồng thời đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, chính sách và ý nghĩa của công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Đức đã lập quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới của huyện, bám sát nhu cầu của người dân mỗi địa phương cũng như nét đặc sắc của các địa phương đó, dựa trên nguyên tắc "Mỗi thôn một sản phẩm, một cảnh quan, một nét đặc sắc". Trên cơ sở quy hoạch này, chính quyền huyện Quảng Đức kiên trì công tác chỉ đạo lập quy hoạch xây dựng các thôn, chú trọng nét truyền thống của từng thôn, kết hợp với đặc điểm của từng khu vực để tạo ra các quy hoạch xây dựng đặc sắc cho các thôn.

Huyện Quảng Đức lấy việc triển khai xây dựng các thôn và xử lý môi trường làm bước đột phá trong công tác xây dựng nông thôn mới. Trong công tác xử lý môi trường, huyện Quảng Đức đề ra hình thức phân chia trách nhiệm cụ thể, đó là "thôn thu gom, thị trấn vận chuyển và huyện xử lý".

Công tác làm sạch môi trường nông thôn của huyện được bắt đầu thực hiện năm 2010. Huyện đã lập "quy hoạch chuyên ngành bảo vệ môi trường của huyện Quảng Đức" và hỗ trợ mạnh về kỹ thuật và tài chính cho công tác vệ sinh môi trường và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện đã đầu tư và đưa vào vận hành 5 điểm trung chuyển rác thải, hệ thống tập trung rác thải đã được hoàn thiện toàn bộ, đội ngũ vệ sinh môi trường cũng được sắp xếp chu đáo, tình hình vận chuyển tốt.

Nông thôn sạch đẹp không những thể hiện một môi trường trong lành mà còn thể hiện một đời sống thoải mái, sản xuất phong phú, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Đức triệt để phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, dựa theo mục tiêu mỗi thôn một sản phẩm để tăng cường phát triển nông nghiệp hiện đại.

Những năm gần đây, huyện Quảng Đức đã có những biến đổi lớn, thu nhập và đời sống của người dân được cao hơn một cách đáng kể. Xây dựng nông thôn mới không những thúc đẩy phát triển nông thôn mà đồng thời còn thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển tốt hơn và nhanh hơn. Từ năm 2006 đến nay, huyện Quảng Đức là một trong những huyện có tốc độ phát triển kinh tế mạnh của tỉnh An Huy.

**Bức Kiện Dân - Thông Huân Viên - Lô Lập Tân**

*Nguồn: Báo Xây dựng Trung Quốc 29/4/2013*

**ND: Khánh Ly**